
23. stjórnarfundur Arnardrangs hses 
19.5.2025  
 
Staðsetning: Fjarfundur á Teams. 
 
Fundur hófst klukkan 14:40. 
 
Fundinn sátu: Bragi Bjarnason, Anton Kári Halldórsson og Ása Valdísi Árnadóttir. 
Frá Bergrisanum mættu Íris Ellertsdóttir og Bjarki R. Kristjánsson. 
 

1. Ársreikningur 2024 
Ársreikningur 2024 var lagður fyrir stjórn til kynningar og samþykktar. 

Lokið var við byggingu á Nauthaga 2 á árinu og húsnæðið tekið í notkun í maí 2024. Tekjur voru tæpar 8 
mkr en rekstrargjöld voru 4,9 mkr. Fjármagnsgjöld voru 10,7 mkr og var niðurstaða ársins því neikvæð 
um 7,9 mkr. 

Í lok árs var tekið lán frá HMS upp á tæpar 300 mkr og þar með fékkst full fjármögnun á verkefnið með 
stofnframlögum. Rekstur félagsins er því í góðu jafnvægi. 

Stjórn samþykkir ársreikninginn samhljóða. 

 

2. Önnur mál 
Engin önnur mál. 

 

Fundi slitið klukkan 15:00 



Undirritunarsíða

Anton Kári Halldórsson Ása Valdís Árnadóttir

Bragi Bjarnason
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